

There are no translations available.

**Thông tin hàng đầu của giấy phép lái xe quốc tế (GPLX) đã được Tổng cục Đường bộ Việt Nam trình lên Bộ Giao thông Vận tải và đang chờ phê duyệt để chính thức thi công từ quý I năm nay.**

Ông Nguyễn Văn Huyền - Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam - cho biết thông tin trên trong cuộc họp mặt báo chí tại trụ sở Tổng cục Đường bộ vào chiều 4/2.



Theo đó, GPLX quốc tế được phát hành theo quy chuẩn của quốc tế với hình thức là dòng quy định nghiêm ngặt hơn chi phí hiện nay. GPLX này có giá trị sử dụng lưu hành hợp pháp tại 85 quốc gia tham gia Công ước quốc tế 1968 về Giao thông đường bộ và Công ước về Biên báo - Tín hiệu đường bộ (gọi tắt là Công ước Vienna).

Trên GPLX in 4 tiếng công bố là Anh, Pháp, Nga, Tây Ban Nha và tiếng công bố của GPLX đó. Trong GPLX sẽ ghi rõ người có GPLX quốc tế được lái ô tô, mô tô loại nào. GPLX quốc tế có thời hạn theo quy định chung của công ước 1 - 3 năm.

“Hiện Tổng cục đã xây dựng xong Thông tin hàng đầu và trình Bộ Giao thông Vận tải phê

duyệt đợ triệ n khai thợ c hiệ n ngay trong quý I/2015. Việ c cấp GPLX quố c tộ đợ c thợ c hiệ n cho nhợ ng công dân Việ t Nam có nhu cợ u và thợ tợ c sợ rợ t đợ n giợ n” - ông Huyệ n thông tin.

Theo ông Huyệ n, việ c cấp GPLX quố c tộ sợ đợ c thợ c hiệ n thí đợ m tợ i Hà Nộ i và TPHCM, sau đó sợ nhậ n rợ ng trên quy mô toàn quố c.

Cũng trong cuợ c gợ p mợ t báo chí chiệ u 4/2, Tợ ng cợ c Đợ c bợ Việ t Nam đã nhệ n mợ nh đợ n công tác kiệ m soát tợ i trợ ng xe và nhợ ng hiệ u quợ đợ t đợ c trong năm 2014, Tợ ng cợ c Đợ c bợ Việ t Nam đã đánh giá cao sợ vào cuợ c mợ nh mợ cợ a các cợ quan báo chí trong công tác này. Tợ ng cợ c Đợ c bợ Việ t Nam đã tợ ng giợ y khen cho 10 nhà báo, phóng viên đã có nhợ ng đóng góp xuợ t sợ c trong hoợ t đợ ng thông tin, tuyên truyệ n và chợ ng xe quá tợ i, trong đó có phóng viên Thu Hợ ng cợ a Báo đợ n tợ Dân trí.

Năm 2015, Tợ ng cợ c Đợ c bợ Việ t Nam sợ tợ p trung cao nhợ t cho nhiệ m vợ “Giợ m tai nợ n giao thông, không còn xe quá tợ i”, trong đó tiợ p tợ c đợ y mợ nh và siợ t chợ t kiệ m soát tợ i trợ ng xe, chú trợ ng kiệ m soát ngay tợ i các đợ u mợ i xợ p hàng hóa, hoàn thành đợ u chợ nh quy hoợ ch tợ ng thợ trợ m kiệ m soát tợ i trợ ng xe trên đợ c bợ ...

**Theo dantri.com.vn**